

ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน”
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอารีรัตน์ พรหมชานา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข โดยให้ประชาชนมีโอกาสในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมทำและร่วมดำเนินการ ภายใต้กระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทด้านสุขภาพ ภาคประชาชนตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง คนไทย ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน และเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต. การสร้างเสริมสุขภาพวิถีใหม่ปลอดภัยจาก โรค COVID - ๑๙ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแบบบูรณาการ ซึ่งอสม.เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการดำเนินงานทั้งใน ระบบปฐมภูมิ และภาคประชาชน เป็นองค์กรที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทุกกลุ่มวัย ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดการสุขภาพของประชาชนให้ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี เข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง รวมถึงการได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในชุมชน ตามกลไก ๓ หมอ

ดังนั้นการสร้างแกนนำ อสม.หมอประจำบ้าน ในชุมชน เพื่อเป็นพี่เลี้ยง หรือแกนนำหลักในการขับเคลื่อน การดำเนินงานในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยบูรณาการทั้งในระบบปฐมภูมิ และภาคประชาชน โดยการนำ หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน ที่จัดทำโดยศูนย์วิชาการ ๕ แห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๒ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ ๒, ศูนย์อนามัยที่ ๒, ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๒, สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๒ และศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๒ ภายใต้การดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเนื้อหาวิชาตาม หลักสูตรออกเป็น ๖ วิชา ตามประเด็นการขับเคลื่อนของกระทรวงและเขตสุขภาพที่ ๒ ได้แก่ การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง (Home Use), Long Term Care (LTC) และกลุ่มเปราะบาง, การดูแล สุขภาพจิต, ความรอบรู้สุขภาพด้านโรคด้านโรคไม่ติดต่อ ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙), การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเทคโนโลยีและระบบการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้ อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน” สนับสนุนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน และผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

อสม.หมอประจำบ้าน ตำบลวังทอง, ตำบลพันชาลี, ตำบลแม่ระกา, ตำบลบ้านกลาง, ตำบลวังพิรุณ, ตำบลแก่งไสภา, ตำบลท่าหมื่นราม, ตำบลวังนกแอ่น, ตำบลหนองพระ, ตำบลชัยนามและตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๕๙ คน

๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

อสม.หมอประจำบ้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน” ทุกคน

วิธีการดำเนินการ

การดำเนินงานของโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน (อสม.หมอประจำบ้านหลักสูตร ๑ วัน และฝึกปฏิบัติ ๒ วัน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่การดำเนินงานดังนี้

๑) กิจกรรม การฝึกอบรมตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน (อสม.หมอประจำบ้าน หลักสูตร ๑ วัน) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การอบรม อสม.หมอประจำบ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดบึงพริ้ว ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๕๙ คน

ภาพรวมการอบรม

๑. การอบรมได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน ในการให้บรรยายตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้านทั้งหมด ๖ ชุดวิชา รายละเอียดตามกำหนดการอบรมและเอกสารประกอบที่แนบ

๒. อสม. หมอประจำบ้าน คนที่ ๓ จากทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน จากการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงตามหลักสูตร และได้รับการประเมินศักยภาพโดยใช้แบบประเมินจากเขตสุขภาพที่ ๓ ครบทุกคน

๒) กิจกรรม การฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปฝึกปฏิบัติร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตำบล โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ รพ.วังทองและรพ.สต.ในอำเภอวังทอง ๑๙ แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๕๙ คน

ภาพรวมการอบรม

๑. อสม.หมอประจำบ้าน ที่ผ่านการอบรม ได้รับการฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล (รพ./รพ.สต.) ในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามที่ระบุไว้ในกำหนดการ รายละเอียดดังรูปภาพประกอบและเอกสารแนบ

๒. อสม.หมอประจำบ้าน ที่ผ่านการอบรม ได้รับการฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล (รพ./รพ.สต.) ครบตามกำหนดการที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณ

๑ ประเภทงบประมาณ

งบประมาณเบิกจ่ายตามระเบียบการอบรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒ การใช้งบประมาณ

๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๑๖,๒๑๘ บาท รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน อสม. จำนวน ๑๕๙ คน x ๖๐ บาท x ๑ วัน = ๙,๕๖๘ บาท

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๙ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน = ๗,๙๕๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

สถานที่จัดการอบรม

ศาลาวัดบึงพริ้ว ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รพ.วังทองและรพ.สต.ในอำเภอวังทอง จำนวน ๑๙ แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๕๙ คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ


ผลผลิต (Out Put)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของผลสำเร็จ	
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน” (จำนวน ๑๕๙ คน)	หมู่บ้านละ ๑ คน	
๒. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพจาก อสม. ที่เป็นหมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี	อย่างน้อย หมู่บ้านละ ๗ คน	

ผลลัพธ์ (Out Come)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของผลสำเร็จ	
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑. จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจำบ้าน” (จำนวน ๑๕๙ คน) ใช้แบบประเมินเขตสุขภาพที่ ๒	ผ่านการอบรม ร้อยละ ๘๐	
๒. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพจาก อสม. ที่เป็นหมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (หมู่บ้านละ ๗ คน ขึ้นไป)	ร้อยละ ๘๐	


ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางอารีรัตน์ พรหมชานา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเอกชัย สร้อยสังวาลย์)
สาธารณสุขอำเภอวังทอง